

ĐỀ THAM KHẢO THI VÀO 10 – ĐỀ SỐ 5

MÔN: NGỮ VĂN – TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2025

Thời gian làm bài: 120 phút



BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM

Chủ đề: MỐI QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI

I. Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn nghị luận văn học (5.0 điểm)

ĐI QUA ĐỜI CON

(Bình Nguyên Trang)

*Những mùa thu đi qua đời con**Gieo âm thanh bình yên**Trái chín rụng thơm triền miên lối ngõ**Rất chênh vênh là chiếc cầu ao nhỏ**Ngồi với mùa thu con đợi mẹ về.**Men theo lối quen đá sỏi gờ ghè**Con đi giữa hai bờ toàn hoa dại**Nhưng cỏ tích buồn cứ theo con mãi**Lạc một dòng sông con chẳng có thuyền về**Cha đi tìm con suốt dọc bờ đê**Có loài dế trâm ngâm không hát**Nỗi đợi chờ khiến hoa bìm rất nhạt**Màu tím buồn chạm cánh buốt vào tim**Con gào lên vô thanh trong lặng im**Cha không thấy con lạc dòng mười tám tuổi**Mẹ không thấy con một mình rong ruổi**Ai qua những mùa thu không heo may.**Con nước ngàn năm đập nhịp vui đầy**Con lênh đênh giữa hai bờ cha mẹ**Rồi mùa thu đi qua, rồi mùa thu lặng lẽ**Thả nỗi niềm riêng lên gió mây.*

(thivien.net)

Bình Nguyên Trang tên thật là Vũ Thị Quỳnh Trang (1977), tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, hiện chị công tác tại chuyên đề *Văn nghệ công an* của báo *Công an nhân dân*. Chị đã từng là một thành viên trong hội bút *Hương đầu mùa* của báo *Hoa học trò*.

Câu 1 (3.0 điểm)

- Xác định thể thơ của bài thơ *Đi qua đời con*.
- Xác định cảm xúc chủ đạo của bài thơ.
- Khổ thơ 2 và 3 cho người đọc biết điều gì về tuổi thơ của nhân vật trữ tình? Hãy tìm một số từ ngữ, hình ảnh tiêu biểu làm rõ điều đó.

d. Nhân vật trữ tình khao khát điều gì ở khổ thơ 4? Từ đó nhận xét cung bậc cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ

Câu 2 (2.0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp của khổ thơ sau:

Con nước ngàn năm đập nhịp vơi đầy

Con lênh đênh giữa hai bờ cha mẹ

Rồi mùa thu đi qua, rồi mùa thu lặng lẽ

Thả nổi niềm riêng lên gió mây.

II. Đọc hiểu văn bản nghị luận và viết bài văn nghị luận xã hội (5.0 điểm)

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được xem là khá quan trọng bởi nhờ đó các bậc phụ huynh có thể hiểu, kịp nắm rõ tâm lý hay suy nghĩ của các con để kịp thời uốn nắn hay chỉ bảo.

Còn với giới trẻ, việc có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với cha mẹ sẽ là một trong những yếu tố quan trọng trong việc định hình nhân cách và sự phát triển trong tương lai.

Cha mẹ khiến các con cảm thấy nhận được tình yêu thương, sẵn sàng ủng hộ hay không trách phạt nếu chúng làm sai sẽ trở nên tự tin và dễ dàng chia sẻ nhiều điều với phụ huynh.

Ngược lại, nếu cha mẹ luôn tạo cảm giác cho các con một sự bất an, cô đơn và tự loay hoay giải quyết vấn đề của mình sẽ khiến trẻ nhỏ trở nên nhút nhát, khép kín và từ đó không muốn chia sẻ suy nghĩ với bất cứ ai.

Chính vì thế, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, việc xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ - con cái sẽ giúp gia đình luôn ở trong trạng thái vui vẻ, thoải mái và gắn bó với nhau nhiều hơn.

(Cách hay giúp xây dựng mối quan hệ tốt giữa cha mẹ và con cái, Tuấn Đạt, laodong.vn)

Câu 1 (1.0 điểm): Vì sao sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái lại quan trọng trong việc định hình nhân cách trẻ?

Câu 2 (4.0 điểm): Từ nội dung văn bản trên, viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà em cho là phù hợp với thời đại hiện nay.